

Số: /TB-UBND

Cao Lộc, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc tại cuộc họp xem xét tiến độ thực hiện các chỉ tiêu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện Cao Lộc

Ngày 24/11/2023, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc đã chủ trì cuộc họp xem xét tiến độ thực hiện các chỉ tiêu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn huyện; cùng tham dự cuộc họp có lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Công an huyện, Chủ tịch UBND và Trưởng Công an các xã, thị trấn. Sau khi nghe Công an huyện báo cáo tiến độ thực hiện tại các xã, thị trấn, ý kiến của các thành phần dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Đánh giá chung:

UBND huyện đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực của Công an huyện trong quá trình tham mưu triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến PCCC&CNCH, cũng như việc thực hiện các chỉ tiêu về PCCC năm 2023 trên địa bàn huyện. Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của UBND, Công an xã vì đã có nhiều nỗ lực cố gắng, chủ động, bám sát cơ sở, địa bàn để tuyên truyền, vận động người dân tham gia trang bị bình chữa cháy tại gia đình. Một số kết quả đạt được như: Đã có sự vào cuộc hết sức trách nhiệm của hầu hết các cơ quan, đơn vị chuyên trách, UBND và công an các xã, thị trấn. Qua theo dõi kết quả thực hiện, đến hết ngày 22/11/2023 UBND các xã, thị trấn đã thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy được 164 cuộc với 18.174 người/18.389 hộ đạt 99%; toàn huyện đã tiến hành rà soát, thành lập được 42 Điểm chữa cháy công cộng và 43 Tổ liên gia an toàn PCCC, bước đầu đi vào hoạt động có hiệu quả. Một số đơn vị có tỷ lệ người dân tham gia mua bình chữa cháy cao như: Gia Cát, Hợp Thành, Thị trấn Đồng Đăng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số hạn chế nhất định như: Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân chưa cao, đặc biệt là công tác vận động các hộ dân tự trang bị bình chữa tại gia đình dẫn đến kết quả đạt được còn thấp (toàn huyện mới đạt 40%, theo yêu cầu thì đến ngày 20/9/2023 phải đạt trên 50%, đến ngày 20/12/2023 phải đạt 100%). Phần lớn người dân còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin về địa điểm bán và nhà cung cấp bình chữa cháy uy tín, an toàn để liên hệ mua sắm, có nhiều thời điểm một số nhà cung cấp không có đủ bình

chữa cháy để bán cho người dân. Một số UBND cấp xã có tỷ lệ người dân trang bị bình chữa cháy tại gia đình rất thấp (như trong báo cáo đã chỉ ra); việc tuyên truyền còn mang nặng tính lý thuyết một chiều, văn bản hành chính, chưa tập chung làm rõ sự cần thiết, cấp thiết, ý nghĩa sâu xa của việc phòng chống cháy nổ; chưa có giải pháp, cách thức linh hoạt, phù hợp cho việc vận động nhân dân trang bị bình chữa cháy.

Nguyên nhân của những hạn chế trên có nhiều, song tập trung chủ yếu là các vấn đề như: Khả năng vận động, thuyết phục người dân mua bình chữa cháy còn chưa cao; chính quyền cơ sở, công an xã chưa có giải pháp mềm mỏng, linh hoạt trong việc gắn bó ràng buộc về trách nhiệm của mỗi hộ gia đình, người dân trong công tác xây dựng cộng đồng, ý thức cộng đồng khu dân cư; nhận thức của một bộ phận người dân chưa đầy đủ, chưa xác định được ý nghĩa của việc PCCC&CNCH, hiệu quả của việc tự trang bị bình chữa cháy tại gia đình; điều kiện kinh tế của một bộ phận người dân ở khu vực nông thôn còn khó khăn, người dân còn tâm lý chủ quan; cơ sở, cửa hàng bán bình chữa cháy ở trên địa bàn huyện chưa có, trên địa bàn tỉnh chưa phổ biến, người dân chưa có địa chỉ cụ thể để đi mua; một số đơn vị bán bình chữa cháy nhưng không có tem bảo hành, giá cả còn có sự chênh lệch nên chưa tạo tâm lý tin tưởng cho người dân khi quyết định mua.

2. Một số nội dung cần quan tâm triển khai thực hiện:

2.1. Yêu cầu chung:

- Mặc dù chỉ tiêu đặt ra về tỷ lệ hộ gia đình nhân dân trang bị bình chữa cháy cao (100% trong năm 2023). Tuy nhiên với trách nhiệm được giao và quyết tâm chính trị cao, UBND huyện yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp xã tiếp tục thống nhất chung về nhận thức trong việc quán triệt, triển khai các chủ trương, kế hoạch, chỉ tiêu của cấp trên về công tác phòng cháy chữa cháy nói chung và trang bị bình chữa cháy tại các hộ gia đình người dân nói riêng; xác định rõ ý nghĩa, vai trò, sự cần thiết, cấp thiết của công tác PCCC&CNCH là rất quan trọng, đặc biệt là tại các khu vực đông dân cư, các thị trấn, các căn hộ cao tầng, khu vực ngõ, hẻm nhỏ... Vì vậy công tác chuẩn bị cho PCCC&CNCH là hết sức cần thiết, trách nhiệm cho nhiệm vụ này trước tiên thuộc về cấp ủy, chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên phải thực hiện gương mẫu đi đầu.

- Từ nay đến 20/12/2023 UBND cấp xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trang bị bình chữa cháy cho hộ gia đình theo phương châm: “Dễ làm trước, khó làm sau; cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên gương mẫu đi đầu thực hiện trước, người thân, người nhà, người dân thực hiện làm theo sau; nhiều người dân thực sự có hoàn cảnh khó khăn về điều kiện kinh tế chưa thể có tiền mua ngay thì cần linh hoạt, mềm mỏng về giải pháp và phương pháp thỏa thuận sao đạt được hiệu quả đề ra”.

2.2. Đề nghị Công an huyện Cao Lộc

- Tham mưu xây dựng hoàn thiện báo cáo của UBND huyện trong công tác PCCC&CNCH, trong đó chú trọng đánh giá đầy đủ, chính xác về kết quả triển khai, thực hiện ở các cơ quan, chính quyền cấp xã, chỉ rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân khó khăn và đề ra giải pháp cụ thể để tiếp tục triển khai trong thời gian tiếp theo.

- Tổng hợp danh sách các công ty, doanh nghiệp, cơ sở, cửa hàng kinh doanh bán bình chữa cháy và gửi UBND các xã, thị trấn để thông tin cho người dân biết, chủ động liên hệ mua sắm.

- Chỉ đạo lực lượng Công an xã tăng cường tham mưu cho UBND xã, thị trấn tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân mua bình chữa cháy, đồng thời phối hợp hỗ trợ các thôn, khu, khối phố trong việc liên hệ mua bình chữa cháy.

2.3. Đề nghị UBND các xã, thị trấn

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn biết, hiểu và đồng thuận với chính quyền về chủ trương trang bị bình chữa cháy tại hộ gia đình để bảo đảm về an toàn phòng chống cháy nổ; chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức vận động tuyên truyền theo nhóm khu dân cư; giao chỉ tiêu vận động cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên trên địa bàn khu dân cư để thực hiện; quan tâm đến việc huy động nguồn lực xã hội hóa bên ngoài để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mua bình chữa cháy.

Tiếp tục tích cực hơn nữa trong tổ chức triển khai thực hiện để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về PCCC đảm bảo thời gian theo yêu cầu. Tham khảo cách làm của một số xã, thị trấn đang có kết quả thực hiện tốt như Gia Cát, Hợp Thành, Đồng Đăng.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND huyện;
- Công an huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- C, PCVP;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đào Anh Tuấn